

V/v tiếp tục thực hiện đăng ký cài đặt, sử dụng ứng dụng VssID trong ngành GD

Dự thảo

Kính gửi:

- Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, thị xã, thành phố;
- Trung tâm GDNN-GDTX huyện, thị xã, thành phố;
- Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc.

Thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg, ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số Quốc gia giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030 (viết tắt là Đề án 06), Công văn số 849/SGDDĐT-CTTT ngày 07/06/2021 Sở Giáo dục và Đào tạo về việc triển khai ứng dụng VssID-Bảo hiểm xã hội số trên thiết bị di động.

Thời gian qua các đơn vị trực thuộc Sở đã triển khai cài đặt và sử dụng ứng dụng VssID mang lại hiệu quả thiết thực, giúp người sử dụng nắm bắt được toàn bộ thông tin, tự giám sát, bảo vệ quyền lợi an sinh của mình, tiếp cận thông tin, thực hiện các dịch vụ công trực tuyến, đặc biệt tính năng hiển thị tổng thời gian chưa đóng, xem chi tiết thời gian và đơn vị chưa đóng BHXH, BHTN cho người lao động, dùng ảnh thẻ bảo hiểm y tế trên ứng dụng VssID thay cho thẻ giấy khi đi khám chữa bệnh trên toàn quốc. Tuy nhiên, theo báo cáo của BHXH tỉnh số lượng cài đặt và sử dụng ứng dụng VssID trong toàn ngành vẫn còn hạn chế, nhất là nhóm học sinh, sinh viên hiện nay còn rất thấp. Cụ thể đối với đội ngũ giáo viên, người lao động toàn ngành mới cài đặt và sử dụng ứng dụng là 17.779/19.389 người đạt tỷ lệ 91,6% ; Học sinh, sinh viên mới đạt 21.618/162.979 người đạt 13% số HSSV đang tham gia BHYT (số liệu chi tiết kèm theo).

Để đảm bảo quyền lợi người tham gia BHXH, BHYT cũng như triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ngãi đề nghị thủ trưởng các đơn vị trong ngành chỉ đạo quyết liệt tiếp tục đẩy mạnh việc cài đặt và sử dụng ứng dụng VssID đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, học sinh, sinh viên đang theo học tại các cơ sở giáo dục thực hiện cài đặt ứng dụng VssID cụ thể như sau:

1. Chủ động phối hợp với cơ quan BHXH trên địa bàn rà soát từng trường học, đẩy nhanh tiến độ cài đặt đối với các trường học chưa đăng ký cài đặt và sử dụng ứng dụng VssID, giúp người dùng không chỉ theo dõi thông tin về quá trình tham gia BHXH, BHYT, BHTN mà còn sử dụng thẻ BHYT trên ứng dụng VssID khi khám chữa bệnh BHYT, nắm rõ lịch sử KCB BHYT của bản thân, thực hiện vai trò giám sát nghĩa vụ đóng BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động (NLĐ) của người sử dụng lao động và quá trình thụ hưởng các chính sách của mình; công khai, minh bạch thông tin, bảo đảm quyền lợi chính đáng cho người tham gia.

2. Xây dựng phương án cụ thể tuyên truyền hướng dẫn cài đặt ứng dụng VssID cho HSSV từng trường, từng lớp; thống nhất cách thức thực hiện để đạt hiệu quả cao nhất, phấn đấu đến cuối năm 2023 đạt tỷ lệ 100% số cán bộ, giáo viên và học sinh

(bậc THPT) có điện thoại thông minh đăng ký, cài đặt và sử dụng ứng dụng VssID. Đối với nhóm học sinh dưới 15 tuổi chưa được cấp CMND/CCCD đẩy mạnh tuyên truyền cho các phụ huynh cài đặt ứng dụng cho con thông qua tài khoản của cha mẹ hoặc người giám hộ, như thông qua giáo viên chủ nhiệm để hướng dẫn, phối hợp với cán bộ BHHH trên địa bàn tham gia vào các nhóm lớp trên ứng dụng Zalo để hướng dẫn phụ huynh cài đặt và sử dụng VssID.

3. Tăng cường công tác chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách BHYT học sinh và cài đặt ứng dụng “VssID-BHHH số” trên thiết bị di động trong từng lớp học, trường học. Việc thực hiện chỉ tiêu cài đặt ứng dụng VssID cũng là một trong những tiêu chí để xem xét, đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các cơ sở giáo dục.

Việc tiếp tục triển khai cài đặt và sử dụng ứng dụng VssID đối với người tham gia BHHH, BHYT là hết sức cần thiết phù hợp với tinh thần chỉ đạo của Đảng, Chính Phủ trong giai đoạn chuyển đổi số quốc gia, đặc biệt là Chỉ thị số 29-CT/TU ngày 24/4/2023 của Tỉnh ủy Quảng Ngãi về tăng cường lãnh đạo, đẩy mạnh thực hiện “Đề án ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số Quốc gia giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh. Đề nghị các cơ sở giáo dục phối hợp với cơ quan BHHH địa phương triển khai thực hiện tốt nội dung công văn này, báo cáo kết quả thực hiện về Sở trước ngày 30/9/2023 (theo mẫu đính kèm). Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có khó khăn vướng mắc, liên lạc về Sở Giáo dục và Đào tạo (qua phòng Chính trị, tư tưởng; ĐT: - di động: đ/c) để được hướng dẫn thêm ./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Giám đốc, các PGĐ Sở;
- BHHH tỉnh (p/hợp);
- Lưu: VT, CTTT.

GIÁM ĐỐC

ĐƠN VỊ.....

DANH SÁCH

Cán bộ, giáo viên, nhân viên và Học sinh, sinh viên đăng ký, cài đặt và sử dụng ứng dụng VssID

STT	Đơn vị	Cán bộ, Giáo viên, người lao động			Học sinh, sinh viên		
		Tổng số	Đã cài đặt và sử dụng ứng dụng VssID	Tỷ lệ	Tổng số	Đã cài đặt và sử dụng ứng dụng VssID	Tỷ lệ

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

